

วันที่ 8 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และประกอบกิจการโทรทัศน์ของบริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จำกัด) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และ กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเรื่องที่สำคัญดังนี้

1) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แวงคอก บิสซิเนส บรอดแคสต์ติ้ง จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ("สปริง") และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 ("ใบอนุญาตฯ") คืนใบอนุญาตฯ ("รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง") ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่สปริงได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกำหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกำหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริงเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากนี้ กสทช. ได้กำหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจำนวน 890.83 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562

การเข้าทำรายการรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงเข้าข่ายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มา

หรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน์ จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์") และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

รายละเอียดของรายการดังกล่าวปรากฏตามสารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1 ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

2) มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท แคปปิตอล ลิงค์ แอ็ดไวเซอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

3) มีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 6 กันยายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 (ห้อง B) อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ถนนเทพรัตน์ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จำกัด) คืนใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ SPRING 26

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

4) มติเป็นเอกฉันท์กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 (Record Date)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติพิจารณานุมัติให้มีการมอบอำนาจคณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริหาร หรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ที่มีอำนาจในการพิจารณาและแก้ไขกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 รวมถึงการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมวาระการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และ/หรือเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 (Record date) ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม ภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

**สารสนเทศการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ตามบัญชี 1
ของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัท สปริง 26 จำกัด (เดิมชื่อบริษัท แวงคอก บิสซิเนส พรอดักต์ส จำกัด) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นสามัญอยู่จำนวน 149,900,002 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.9333 ของหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ("สปริง") และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมวดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ ชื่อช่องรายการ SPRING 26 (เดิมชื่อช่องรายการ NOW26) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 24 เมษายน 2572 ("ใบอนุญาตฯ") คืนใบอนุญาตฯ ("รายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง") ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่สปริงได้แจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ("กสทช.") เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือเรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ และเห็นชอบให้ยกเลิกใบอนุญาตฯ โดยกำหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง กสทช. ยังได้ให้ความเห็นชอบกำหนดมาตรการเยียวยา โดยให้สปริงประชาสัมพันธ์มาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่สปริงเสนอเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนยุติการออกอากาศ นอกจากนี้ กสทช. ได้กำหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้แก่สปริงเป็นจำนวน 890.83 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบดิจิทัล ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ("ประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ") ประกอบกับคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 (รวมเรียกว่า "กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาตฯ")

การเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงเข้าขายเป็นรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าขายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป") โดยมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการคืนใบอนุญาติฯ ของสปริงเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาติฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ของประกาศได้มาหรือจำหน่ายไปฯ โดยมีมูลค่าของรายการเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าว ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย โดยบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไปฯ กำหนดพร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดการเข้าทำรายการดังกล่าว ดังต่อไปนี้

1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ

สปริงได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์คืนใบอนุญาติฯ ต่อ กสทช. ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และ กสทช. ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาติฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาติฯ การยกเลิกใบอนุญาติฯ การกำหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ กสทช. ได้กำหนดค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาติฯ ให้แก่สปริงเป็นจำนวน 890.83 ล้านบาท โดยสปริงจะได้รับค่าชดเชยจากการคืนใบอนุญาติฯ ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการออกอากาศ

2. **คู่มือที่เกี่ยวข้องและความสัมพันธ์กับบริษัทจดทะเบียน**

ผู้ให้ความเห็นชอบในการคืนใบอนุญาตฯ : กสทช.

ผู้คืนใบอนุญาตฯ : สปริงซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

ความสัมพันธ์ระหว่างกัน : ไม่มี

3. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการและขนาดของรายการ และรายละเอียดของรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์**

3.1. **ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ**

ตามที่ กสทช. ได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 4/2562 เรื่อง มาตรการแก้ไขปัญหาการประกอบกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม สั่ง ณ วันที่ 11 เมษายน 2562 และได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิกใบอนุญาตฯ การกำหนดวันยุติการออกอากาศ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้แก่สปริงตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 นั้น

สปริงยังคงมีหน้าที่ให้บริการโทรทัศน์ตามที่ได้รับอนุญาต โดยออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 จนถึงวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. ซึ่งเป็นวันยุติการให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลตามใบอนุญาตฯ อีกทั้ง ต้องปฏิบัติเงื่อนไขการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอ ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26 และสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันยุติการออกอากาศ

ในการนี้ สปริงจะได้รับค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจำนวน 890.83 ล้านบาท ภายใน 60 วัน นับแต่วันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจ ระดับชาติ พ.ศ. 2556 (“ประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่”) จำนวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังนั้น ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และคงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เท่ากับ 675.76 ล้านบาท

3.2. **การคำนวณขนาดรายการ**

เมื่อคำนวณขนาดรายการตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป โดยอ้างอิงจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านการสอบทานแล้ว โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มีรายละเอียดการคำนวณดังนี้

1. **เกณฑ์มูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ**

ไม่สามารถคำนวณได้เนื่องจาก สินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ เป็นลบ

2. **เกณฑ์กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ**

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากกำไรสุทธิของบริษัทฯ เป็นลบ

3. **เกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน**

$$\text{มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} = \frac{\text{มูลค่ารายการที่จะได้รับ} \times 100}{\text{สินทรัพย์รวมของบริษัทจดทะเบียน}}$$

$$\begin{aligned} \text{มูลค่ารายการที่จ่ายหรือได้รับ} &= \text{ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ} \\ &= 890.83 \text{ ล้านบาท} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ประมาณการมูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน} &= \frac{890.83 \text{ ล้านบาท} \times 100}{3,271.13 \text{ ล้านบาท}} \\ &= 27.2327.23 \% \end{aligned}$$

4. **เกณฑ์มูลค่าของหลักทรัพย์ที่บริษัทจดทะเบียนออกให้เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์**

ไม่สามารถคำนวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่ได้ออกหลักทรัพย์เพื่อเป็นการตอบแทนการได้มาซึ่งสินทรัพย์

จากการคำนวณขนาดรายการในข้างต้น จะได้ขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 27.23 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเป็นวิธีการคำนวณที่ได้ขนาดรายการสูงสุด โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และเมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแฉงความประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ในครั้งนี้ มีจำนวน 3 รายการ กล่าวคือ

(1) รายการจำหน่ายเงินลงทุนทั้งหมดในบริษัท ดับบลิวพีเอส (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 13.99 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ของบริษัทฯ

(2) รายการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 0.37 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ และ

(3) รายการจำหน่ายที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ถนนเทพรัตน จังหวัดสมุทรปราการ รวมจำนวน 3 แปลง ซึ่งมีขนาดรายการสูงสุดร้อยละ 10.13 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน โดยคำนวณจากงบการเงินรวมฉบับสอบทาน ระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ

ดังนั้น การเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตนฯ ของสปริงในครั้งนี้เมื่อรวมกับรายการจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่เกิดขึ้นก่อนวันที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติในหลักการให้สปริงแจ้งความ ประสงค์เป็นหนังสือต่อ กสทช. เพื่อขอคืนใบอนุญาตนฯ เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 จะมีขนาดรายการรวมสูงสุดคิดเป็น ร้อยละ 51.72 ตามเกณฑ์มูลค่าสิ่งตอบแทน ซึ่งเข้าข่ายรายการประเภท 1 ตามที่กำหนดในประกาศเรื่องการได้มาหรือ จำหน่ายไป ถือเป็นรายการที่มีมูลค่าเท่ากับร้อยละ 50 หรือสูงกว่า แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 โดยมีรายละเอียดดังนี้

บริษัทฯ จึงมีหน้าที่แต่งตั้งที่ปรึกษาการเงินอิสระเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการคืนใบอนุญาตนฯ ของ สปริงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ พร้อมเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการของบริษัทฯ ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัด ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติในการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับสวนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งบริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นโดยมีสารสนเทศอย่างน้อยตามที่ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป กำหนด พร้อมความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นระยะเวลา ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เสนอต่อที่ประชุม วิชาสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจะจัดขึ้นให้มีขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการ ดังกล่าว

3.3. เหตุผลและที่มาของการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการตัดสินใจเชิงนโยบายของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ เมื่อปี 2557 ในการให้สปริงเข้าประมูล โทรทัศน์ในระบบดิจิตอลนำเสนอรายการสารคดี ซีรีส์ภาพยนตร์ต่างประเทศ รายการกีฬา และรายการประเภทวาไรตี้ ทั้งที่ บริษัทฯ ไม่มีความชำนาญในการจัดการด้านเนื้อหาประเภทดังกล่าว โดยสปริงมีผลประกอบการขาดทุนมาโดยตลอด นับตั้งแต่ชนะประมูลคลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล คือตั้งแต่ปี 2557 ถึง 2561 รวมขาดทุนทั้งสิ้น ประมาณ 2,405.7 ล้านบาทตามงบการเงินรวมฉบับสอบทานระหว่างกาลสำหรับ 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ของบริษัทฯ (โดยงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ระหว่างการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ) และสปริงยังมีการจ่ายค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เป็นจำนวนสูงถึง 201 ล้านบาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตนฯ ซึ่งส่งผลให้กลุ่มบริษัทฯ ประสบกับ ภาวะขาดทุนมาโดยตลอดจนมีภาระหนี้สินจำนวนมาก โดยบริษัทฯ มีแผนที่จะจำหน่ายไปซึ่งเงินลงทุนในสปริงมาตั้งแต่ ต้นปี 2561 เพื่อลดภาระด้านเงินทุนและรายจ่ายของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความพร้อมสำหรับการ ดำเนินธุรกิจหลักที่มีความแข็งแกร่งเพื่อสร้างฐานการเติบโตต่อไปในอนาคต

4. รายละเอียดของสินทรัพย์ที่จะจำหน่ายไป

รายละเอียดของใบอนุญาตนฯ มีดังนี้

4.1. ข้อมูลทั่วไป

ผู้ขอคืนใบอนุญาตฯ	สปริง
ประเภทการให้บริการ	ให้บริการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ประเภทบริการทางธุรกิจระดับชาติ หมดหมู่ทั่วไปแบบความคมชัดปกติ
ชื่องาน	SPRING 26
ประเภทรายการ	นำเสนอสารคดีระดับโลกมุ่งนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต การสร้างแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จ และรูปแบบการดำเนินชีวิต (Lifestyle) เช่น วัฒนธรรม กีฬา สิ่งแวดล้อม ครอบครัว และอื่นๆ เพื่อตอบสนองรูปแบบการดำเนินชีวิตของคนเมือง
ค่าธรรมเนียมรวม	2,200 ล้านบาทถ้วน
วันที่ได้รับใบอนุญาตฯ	25 เมษายน 2557
วันที่ใบอนุญาตฯ หมดอายุ	24 เมษายน 2572
หมายเลขช่องความถี่ของมัลติเพล็กซ์	มัลติเพล็กซ์ที่ 5
ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์	กองทัพบก

5. มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

ตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ สปริงจะได้รับค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ จำนวน 890.83 ล้านบาท โดยจะได้รับค่าชดเชยดังกล่าวภายใน 60 วันนับแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ซึ่งเป็นวันยุติการออกอากาศ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมิได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯงวดที่ 4 ตามประกาศ กสทช. เรื่องการประมวลคืนความถี่ จำนวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังนั้น ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และคงเหลือค่าชดเชยหลังหักค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เท่ากับ 675.76 ล้านบาท

6. เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่าสิ่งตอบแทน

มูลค่าสิ่งตอบแทนเป็นมูลค่าที่ได้จากวิธีการคำนวณตามประกาศ กสทช. เรื่องการคืนใบอนุญาตฯ และตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาการขอคืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ฉบับลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ที่ได้ให้ความเห็นชอบการคืนใบอนุญาตฯ การยกเลิกใบอนุญาตฯ การกำหนดวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป และกำหนดมาตรการเยียวยาผู้ใช้บริการให้แก่สปริง รวมทั้งการแจ้งค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ เป็นจำนวน 890.83 ล้านบาท ดังนี้

(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชำระแล้วถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งานคำนวณดังนี้

$$= \frac{\text{ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ชำระแล้ว} \times \text{อายุใบอนุญาตฯ ในส่วนที่ไม่ได้ใช้งานคลื่นความถี่ (วัน)}}{\text{อายุใบอนุญาตฯ (วัน)}}$$

$$= \frac{1,472 \text{ ล้านบาท} \times 3,540 \text{ วัน}}{5,479 \text{ วัน}}$$

$$= 951.06 \text{ ล้านบาท}$$

(2) **หักผลประโยชน์**ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่

(2.1) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้โครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล (“MUX”) ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 9/2561 เรื่องมาตรการบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เท่ากับค่า MUX จำนวน 1.75 ล้านบาท ต่อเดือน ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์รายเดือนที่ได้รับนับตั้งแต่ มกราคม 2561 ถึง สิงหาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 26.25 ล้านบาท

(2.2) เงินที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการส่งสัญญาณโทรทัศน์ที่ให้บริการเป็นการทั่วไปผ่านดาวเทียม (“ค่า Must Carry”) ตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ที่ 76/2559 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะลงวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ตลอดระยะเวลาที่ได้รับสนับสนุนจนถึงวันยุติการออกอากาศในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เท่ากับค่า Must Carry จำนวน 33.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิประโยชน์ที่ได้รับนับตั้งแต่ ธันวาคม 2559 ถึง สิงหาคม 2562

(3) **หักผลประโยชน์**ของกิจการของผู้รับใบอนุญาตฯ ที่เกิดขึ้นจากการประกอบกิจการตามใบอนุญาตในแต่ละปีตลอดระยะเวลาที่ได้มีการประกอบกิจการจนถึงวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยให้คำนวณเฉพาะผลประโยชน์ที่มีกำไรสุทธิ

	ผลประกอบการที่กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (หน่วย: ล้านบาท)
2557	(118.37)
2558	(459.36)
2559	(505.24)
2560	(1,213.46)
2561	(178.55)
1 มกราคม 2562 ถึง 11 เมษายน 2562	(43.65)

สปริงมีผลประกอบการขาดทุนตั้งแต่ปี 2557 ถึง 11 เมษายน 2562 ดังนั้น จึงไม่ต้องหักผลกำไรจากการประกอบกิจการ

สรุปรวมค่าชดเชยที่คำนวณเป็นมูลค่าสิ่งตอบแทน ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ที่ผู้รับใบอนุญาตฯ ได้ชำระแล้วถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ถึงงวดที่ 4 จากทั้งหมด 6 งวด ในช่วงอายุใบอนุญาตฯ ที่ไม่ได้ใช้งาน ตามข้อ (1) ข้างต้น	951.06
หักผลประโยชน์ที่ได้รับในระหว่างการประกอบกิจการได้แก่เงินสนับสนุนค่า Mux และ Must Carry ตามข้อ (2.1) - (2.2) ข้างต้น	60.23
หักผลประโยชน์ที่ได้รับจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามข้อ (3) ข้างต้น	ไม่มี
คงเหลือ ค่าชดเชยก่อนหักค่างวดที่ 4 ที่ยังไม่ชำระ	890.83

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสปริงยังมีได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตงวดที่ 4 ตามประกาศ กสทช. เรื่องการประมูลคลื่นความถี่ จำนวน 215.07 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) จนครบถ้วน ดังนั้น ค่าชดเชยอันเนื่องมาจากการคืนใบอนุญาตฯ ที่ได้รับจะถูกหักค่าส่วนที่ยังคงค้างชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ และคงเหลือค่าชดเชยหลังหัก

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ เท่ากับ 675.76 ล้านบาท ทั้งนี้ ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ รายปีในช่วงเวลา 1 มกราคม 2562 ถึง 16 สิงหาคม 2562 จำนวนประมาณ 215.07 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ที่สปริงต้องชำระให้ กสทช.

7. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะเกิดกับบริษัทฯ จากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

ในการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริง บริษัทฯ คาดว่าจะได้รับผลประโยชน์ ดังนี้

7.1 ค่าชดเชยจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ในครั้งนี้จะช่วยลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ทำให้บริษัทฯ สามารถชำระคืนหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ได้ และสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน บริษัทฯ มีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยกับสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นประมาณ 918 ล้านบาท ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ จะนำค่าชดเชยไปชำระเจ้าหนี้ค่าโครงการจ่ายค่าจ้าง เจ้าหนี้การค้า หนี้สินระยะสั้นและหนี้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการต่อไป

7.2 การขอคืนใบอนุญาตฯ ยังช่วยลดความเสี่ยงจากการบริหารโครงสร้างทุน ทำให้มีกระแสเงินสดเข้ามาในบริษัทฯ สามารถรองรับความต้องการใช้กระแสเงินสดของบริษัทฯ ได้ทันที่วงที่ โดยไม่ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานในแต่ละเดือนที่ค่อนข้างสูง

7.3 การขอคืนใบอนุญาตฯ ดังกล่าวยังช่วยลดค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่สูง เนื่องจากบริษัทฯ สามารถนำค่าชดเชยไปชำระหนี้สินได้

7.4 กลุ่มบริษัทฯ จะสามารถมุ่งเน้นการดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ที่มีความเชี่ยวชาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมถึงธุรกิจดิจิทัล เพื่อมุ่งเน้นความเข้มแข็งของเนื้อหาและแบรนด์ใน 4 ธุรกิจหลัก โดยการเชื่อมโยงและพัฒนาในรูปแบบ (Platform) จาก Offline-Online-On ground เพื่อให้เนื้อหา (Content) สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากและง่ายขึ้น

7.5 การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทำให้บริษัทฯ สามารถเลิกธุรกิจที่ประสบปัญหาขาดทุนมาโดยตลอดซึ่งยังไม่สามารถคาดการณ์การทำได้ และการขอคืนใบอนุญาตฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจหลักของกลุ่มบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“NBC”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทำหน้าที่บริหารงานสถานีโทรทัศน์อย่างครบวงจรทั้งการดำเนินการผลิต การจัดทำรายการ และการขายเวลาในด้านสายงานข่าวสาร สารบันเทิง New Media และมีบริษัท เอ็นบีซี เน็กซ์ วิชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NBC เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล นำเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ที่มีความชำนาญ ภายใต้ชื่อช่องรายการ Nation TV (ช่อง 22)

อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้คาดการณ์ผลกระทบที่ได้รับจากการขอคืนใบอนุญาตฯ ซึ่งทำให้สปริงต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วน โดยบริษัทฯ ได้จัดเตรียมแผนการเยียวยาพนักงานดังกล่าว โดยจะจ่ายค่าชดเชยจากการเลิกจ้างให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานทุกประการ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้ดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการตามที่เสนอต่อ กสทช. ด้วยวิธีการประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดวันยุติการออกอากาศช่องรายการ SPRING 26 เพื่อให้ผู้ใช้บริการ ผู้บริโภค ผู้รับชม และประชาชนทั่วไปรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ช่องรายการ SPRING 26 และสื่อต่าง ๆ เป็นระยะเวลา

ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันยุติการออกอากาศ สำหรับการแผนดำเนินธุรกิจของสปริงภายหลังการคืนใบอนุญาตฯ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาและหาความเป็นไปได้ในการดำเนินธุรกิจใหม่ทดแทน

8. แผนการใช้เงินที่ได้รับจากการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

บริษัทฯ มีแผนที่จะนำเงินค่าชดเชยดังกล่าวไปชำระเจ้าหนี้ค่าโครงการค้างจ่าย เจ้าหนี้การค้า ลดภาระหนี้สินระยะสั้น และหนี้สินระยะยาวที่มีหลักประกันกับสถาบันการเงินของบริษัทฯ เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ มีภาระหนี้สินกับทางสถาบันการเงินและเงินกู้ยืมระยะสั้นรวมจำนวน 918 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้บริษัทฯ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด และสามารถลดภาระดอกเบี้ยที่สูงอันเกิดจากภาระหนี้สินดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ อาจนำเงินส่วนที่เหลือไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในธุรกิจหลักที่บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญ และสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง การผลิตเนื้อหารายการ (contents) ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) ในทุกช่องทางที่สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นและเร็วขึ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น

9. เงื่อนไขการเข้าทำรายการ

เนื่องจากการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตฯ ของสปริงนี้ ถือเป็นกรจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทย่อยประเภทที่ 1 ตามประกาศได้มาหรือจำหน่ายไป ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีหน้าที่ต้องจัดทำรายงานและเปิดเผยสารสนเทศสำหรับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการตกลงเข้าทำรายการดังกล่าวด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

ทั้งนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ของบริษัทฯ ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 6 กันยายน 2562 จะต้องมีการขออนุมัติการเข้าทำรายการคืนใบอนุญาตฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ	เงื่อนไขการอนุมัติ
พิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทฯ (บริษัท สปริง 26 จำกัด) คืนใบอนุญาตฯ ให้ใช้คลื่นความถี่เพื่อให้บริการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ชื่อช่องรายการ SPRING 26	คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไม่นับรวมผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสีย

10. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับการตกลงเข้าทำรายการ

คณะกรรมการของบริษัทฯ จึงพิจารณาแล้วเห็นว่า กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการคืนใบอนุญาตเปิดช่องทางให้สปริงสามารถคืนใบอนุญาตฯ พร้อมกับได้รับค่าชดเชยอันเป็นการบรรเทาความเสียหายที่เกิดขึ้นจากนโยบายที่ผิดพลาดของอดีตผู้บริหารของบริษัทฯ (ซึ่งคณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ อดีตผู้บริหารต่อสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งได้ใช้สิทธิทางกฎหมายฟ้องร้องเป็นคดีต่ออดีตผู้บริหารดังกล่าวด้วย) และการได้รับคืนค่าชดเชยจะช่วยลดภาระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ ปรับปรุงการดำรงอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทฯ และเป็นส่วนสำคัญเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาทางการเงินในการลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ ซึ่งจะทำให้ภาวะเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุ่มบริษัทฯ มีสภาพดีขึ้นตามลำดับ รวมทั้งสอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ที่จะมุ่งเน้นดำเนินการในธุรกิจหลักที่กลุ่มบริษัทฯ มีความรู้

และความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง กล่าวคือ สื่อสิ่งพิมพ์ การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ธุรกิจสื่อโทรทัศน์ ด้านหมวดหมู่ข่าวสาร และสาระที่มีความชำนาญ และการผลิตเนื้อหารายการ (contents) รวมไปถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องที่มีศักยภาพในการเติบโต และเสริมกับธุรกิจหลักของบริษัท เพื่อให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้

นอกจากนี้ การขอคืนใบอนุญาตฯ จะทำให้กลุ่มบริษัทฯ คงเหลือสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพียงช่องเดียวคือ Nation TV (ช่อง 22) ที่นำเสนอรายการประเภทหมวดหมู่ข่าวสารและสาระ (SD) ทำให้บริษัทฯ สามารถระดมกำลังทรัพยากร ภายในกลุ่มบริษัทฯ ในด้านต่าง ๆ ให้กับรายการข่าวสารที่มีอยู่ได้อย่างเต็มที่สอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ

11. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการบริษัทฯ ที่แตกต่างจากความเห็นของ คณะกรรมการบริษัทฯ ตามข้อ 9

คณะกรรมการตรวจสอบทุกท่านมีความเห็นสอดคล้องกับมติคณะกรรมการบริษัทฯ ข้างต้น (เป็นเอกฉันท์) และไม่มีกรรมการตรวจสอบท่านใดมีความเห็นแตกต่างจากมติคณะกรรมการบริษัทฯ ดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ ขอรับรองว่า สารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย มีเสน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร